

Q&A



ทำอย่างไรเมื่อต้องการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก?

การส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ทดลองวิจัย หรือเพื่อกิจการอื่น ในปัจจุบันยังไม่มีข้อห้ามทางกฎหมายเพียงแต่ต้องได้รับการอนุญาตก่อนเท่านั้น ทั้งนี้ การขออนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1

พ.ร.บ. การส่งออกนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2552



ติดต่อที่ กองบริหารการค้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 4833

ให้ยื่นคำขออนุญาตส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติเป็นของรัฐมนตรีฯ ผู้ส่งออกจะต้องแสดงเอกสารรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ และเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือจากกรมวิชาการเกษตร ที่ระบุเหตุผล ดังนี้

- 1) สายพันธุ์ข้าวซึ่งไม่มีพันธุ์ข้าวไทยเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ ให้นำออกได้ หรือ
- 2) สายพันธุ์ข้าวซึ่งมีพันธุ์ข้าวไทยเป็นพ่อ-แม่ ผู้ขอต้องลงนามข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ์ (Material Transfer Agreement)

ตามระเบียบของกรมวิชาการเกษตร

- 3) กรณีที่ผู้ส่งออกนำสายพันธุ์ข้าวดังกล่าวไปวิจัยแล้วเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องจัดทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ภายใต้

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542



ติดต่อขอหนังสือรับรอง ได้ที่ กลุ่มวิจัยและคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร โทร. 0 2579 0918

2

พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



ติดต่อที่ กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทร. 0 2579 7991

ให้แจ้งรายการส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมแต่ละคราว ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยการลงทะเบียนเข้าใช้งานที่ <http://nsw.doa.go.th/public/> ระบุขอใช้งานระบบเมล็ดพันธุ์และด้านตรวจพืช ผู้ส่งออกจะต้องเตรียมหลักฐานการยืนยันตัวตน และรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ที่จะส่งออกไป เช่น ใบกำกับสินค้า รายละเอียดโครงการวิจัย ฯลฯ เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติคำขอแล้ว ผู้ส่งออกสามารถพิมพ์รายการอนุมัติได้ด้วยตนเอง

3

พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



ติดต่อที่ กลุ่มบริการส่งออก สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทร. 0 2940 6466-8 หรือ ด้านตรวจพืชทั่วประเทศ

การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate) จะดำเนินการต่อเมื่อเอกสารข้างต้นครบถ้วน ผู้ส่งออกต้องนำเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งหมดไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบศัตรูพืชก่อน ทั้งนี้ เงื่อนไขการนำเข้าสินค้าขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางผู้ส่งออกต้องศึกษาล่วงหน้าก่อน เช่น ต้องรับรองปลอดโรคอะไร ต้องตรวจรับรองตั้งแต่ในแปลงหรือไม่ ซึ่งผู้ส่งออกต้องใช้สำเนาใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate) แนบไปกับสินค้าด้วย

